



ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗

ตามที่มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒-๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

๑. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคาร ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องแพงพนม ชั้น ๔ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผู้ที่มาถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้น ทั้งนี้ผู้ไม่มาเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสอบในครั้งนี้

๒. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าผ่านการสอบคัดเลือก ต้องได้คะแนนการสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ป้ายประกาศหน้าห้องกองบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม และทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนครพนม [www.npu.ac.th](http://www.npu.ac.th) หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรับสมัครงาน) และเว็บไซต์ <http://job.npu.ac.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

หมายเหตุ

๑. หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามที่กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๖-๓๗๖๕-๘๕๑๘

(ในวันและเวลาราชการ)

๒. กรุณาตรวจสอบสถานที่สอบให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไปสถานที่สอบ กรณีไปผิดสถานที่สอบถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครสอบเอง

๓. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และความจำเป็น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  
สถานที่สอบ ณ ห้องแพงพนม ชั้น ๔ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

รหัส ๑๐๑ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาการจัดการศึกษาและอาชีวศึกษา สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๐๑๐๐๑	นายปณณรณัฐ อาปะโม	สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ วันอังคาร ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

หมายเหตุ ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือก เตรียมเนื้อหา/สื่อการสอนในสาขาวิชาที่สมัครสอบ เพื่อทดสอบปฏิบัติการสอน  
ภายในเวลาไม่เกิน ๑๐ นาที โดยสื่อที่มหาวิทยาลัยจัดให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์